

Số: 25/KH-VKSTB

Thái Bình, ngày 10 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị để lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành.

- Tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành; từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và các năm tiếp theo, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sao gửi toàn văn Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình để lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nghiên cứu, nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị tới cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị; tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xác định và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

đề tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và thực tiễn công tác, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 08/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt nhất việc an toàn bảo mật trong trao đổi thông tin. Thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin của các đơn vị, cá nhân trong ngành để phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót, vi phạm. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của các cá nhân và đơn vị mình; nếu để xảy ra mất an toàn thông tin tại đơn vị sẽ bị xử lý theo quy định.

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “*Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025*”; duy trì bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và kết nối liên thông trong toàn ngành với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc xây dựng Đề án “*Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030*” khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu. Triển khai và tăng cường sử dụng chữ ký số ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; thực hiện nghiêm túc việc bảo quản, bảo mật chứng thư số, chữ ký số đã được cấp theo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cấp và bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của Viện kiểm sát hai cấp theo hướng hiện đại, đồng bộ, liên thông, bảo đảm kết nối an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả giữa Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tích cực nghiên cứu để sử dụng các ứng dụng thông minh vào công tác nghiệp vụ, nhằm truy xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác; cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để sử dụng có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị như hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến trong tổ chức các hội nghị và các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến giữa hai cấp kiểm sát, hệ thống máy chủ,

mạng LAN... bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống, bảo đảm tốc độ và dung lượng, chất lượng đường truyền số liệu theo yêu cầu.

Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý hiện có, nhất là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm hệ thống thư điện tử nội bộ, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý và thống kê án hình sự, án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm thanh tra, phần mềm kế toán... Bảo đảm 100% các tài liệu, văn bản không thuộc Danh mục bí mật Nhà nước được trao đổi qua hệ thống thư điện tử nội bộ ngành và trao đổi thông tin với các cơ quan hữu quan tại địa phương qua hệ thống Mạng Văn phòng liên thông tỉnh Thái Bình. Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các dữ liệu vào các phần mềm theo quy định; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm việc cập nhật dữ liệu vào các phần mềm của các đơn vị.

2.4. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân theo lộ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ngành. Quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu của Ngành; tăng cường việc gửi, nhận văn bản, báo cáo qua ứng dụng công nghệ thông tin giữa Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ án hình sự, dân sự điện tử phù hợp với thực tiễn của Ngành hiện nay; bảo đảm dữ liệu điện tử, số hóa không bị lộ lọt thông tin, phục vụ có hiệu quả, toàn diện các hoạt động quản lý điều hành và công tác chuyên môn của Ngành. Triển khai thực hiện có hiệu quả số thụ lý án điện tử và đề án ghi âm, ghi hình trong ngành Kiểm sát nhân dân theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2.5. Tiếp tục quan tâm, kiện toàn đội ngũ công chức có năng lực, trình độ và nhiệt huyết cho khâu công tác công nghệ thông tin ở tất cả các đơn vị để tạo sự chuyển biến đột phá cho công tác này; theo hướng đủ, sắp xếp ổn định công chức có trình độ theo vị trí việc làm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc về công nghệ thông tin ngày càng tăng.

Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho tất cả cán bộ, công chức trong ngành. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị, cá nhân Viện kiểm sát nhân dân hai cấp để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức làm công tác công nghệ thông tin, tạo nguồn công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thì việc tự đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu, nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Từng bước tạo điều kiện, nền tảng vững chắc để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin và công cuộc chuyển đổi số của toàn ngành. Khuyến khích và có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức, người lao động tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài, giải pháp, sáng kiến về công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

2.6. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và việc ứng dụng công nghệ thông tin của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp để đầu tư trang thiết bị, triển khai ứng dụng bảo đảm đồng bộ, liên thông nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện thực tiễn hiện nay; xác định rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, kịp thời.

Hàng năm, lấy kết quả ứng dụng công nghệ thông tin là chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để bình xét thi đua đối với các đơn vị.

2.7. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tiếp nhận và sử dụng kịp thời, đúng mục đích, hiệu quả kinh phí, nguồn lực đầu tư các dự án mở rộng và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm công nghệ thông tin do Viện kiểm sát nhân dân tối cao cấp, phân bổ. Ngoài kinh phí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phải chủ động khai thác, tranh thủ các nguồn lực, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức để nâng cấp, đầu tư cho công nghệ thông tin.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch này, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc tại đơn vị.

2. Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung của Kế hoạch này, hàng năm xây dựng chương trình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (qua Văn phòng tổng hợp).

3. Văn phòng tổng hợp chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp theo lộ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện; thường xuyên báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kết quả thực hiện của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSNDTC (để báo cáo);
- Cục 2, VPTH - VKSNDTC (để báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Lãnh đạo VKSND tỉnh (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong ngành (để thực hiện);
- Lưu VPTH. *du*



VIỆN TRƯỞNG

Lại Hợp Mạnh